



ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ 2/2565

เรื่อง ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท

ออกใช้วันที่ 24 มีนาคม 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยธนบัตรแบบใหม่ พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ มีความทนทาน ไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก รวมทั้งทำความสะอาดได้ง่าย

สำหรับจุดสังเกตที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายและป้องกันการปลอมแปลง คือ “ช่องใส” ที่มองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสส่วนบนมีเลข 20 ขนาดเล็ก เมื่อสัมผัสจะรู้สึกนูน สะดุดมือ สำหรับช่องใสส่วนล่างสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแดงได้ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง

ประชาชนที่สนใจและต้องการแลกธนบัตรฯ สามารถทยอยขอแลกได้ที่สาขาธนาคารทั่วไป สำหรับธนบัตร 20 บาทแบบกระดาษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th และ Facebook Page: ธนบัตรทุกเรื่อง

เรื่อง ภัยทางการเงิน “บัญชีม้า”

บัญชีม้า คือ บัญชีที่ถูกเปิดขึ้นมาโดยบุคคลหนึ่ง แต่ถูกนำไปใช้ในการทำธุรกรรมโดยอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับกรกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การโอนเงินบนโลกออนไลน์ โดยหลอกขายสินค้าให้เหยื่อ แต่ไม่ส่งสินค้าให้ หรือใช้เป็นบัญชีในการทำผิดกฎหมาย เช่น ซื้อขายยาเสพติด

โดยการกระทำในลักษณะนี้ ผู้กระทำความผิดมักจะไม่ใช่บัญชีของตัวเอง เพราะกลัวหลักฐานจะสาวมาถึง จึงต้องใช้บัญชีคนอื่นมาทำธุรกรรม หรือเรียกว่า “บัญชีม้า” จึงเป็นที่มาของการหลอกให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีให้ โดยมีจจาชีจะใช้อุบายว่า เปิดบัญชีไว้เพื่อรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ หรือรับเงินโอนต่าง ๆ หลังจากนั้นก็จะเอาบัญชีเราไปใช้ต่อ หรืออาจมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชี หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีความผิดทางกฎหมาย โดยเจ้าของบัญชีเหล่านี้จะถือว่ามีความผิดเสมือนตัวการที่นำบัญชีไปกระทำความผิด คือ ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหลอกลวง นำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน





เรื่อง สิทธิของลูกหนี้ในการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน¹

ลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินและเริ่มผิมนัด ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ จนท้ายที่สุดต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ว่าจะการฟ้องร้องจะดำเนินไปถึงขั้นตอนไหน เรายังสามารถขอไกล่เกลี่ยร่วมกับเจ้าหนี้ได้เสมอ โดยขั้นต้น หากลูกหนี้เริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง ก็มีสิทธิเข้าไปเจรจาหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ได้โดยตรง แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ ลูกหนี้ยังสามารถหาคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในทุกขั้นตอน เช่น

ในขั้นแรก แบงก์ชาติได้เปิดโครงการทางด่วนแก้หนี้ ซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการไกล่เกลี่ย โดยเป็นช่องทางเสริมเพื่อเป็นตัวกลางช่วยประสานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ให้กลับมาเจรจากันได้อีกครั้ง (กรณีที่ลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้แล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบรับตามเงื่อนไขที่เสนอไป) ขั้นตอนมา หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ตกลง และเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหนี้ แต่ยังไม่ยอม “ไม่ฟ้องดำเนินคดี” ลูกหนี้มีสิทธิ “ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกได้ว่าจะทำเป็น “คำพิพากษาตามยอม” หรือ “บันทึกข้อตกลง” โดยจุดนี้ ลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยได้ ผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางแรก คือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม (โทร 02-512-8499) และช่องทางที่สอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (โทร 1111 กด 77)

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้ว การไกล่เกลี่ยยังคงทำได้ โดยจะอยู่ในชั้นศาล ซึ่งจะมีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของศาลมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้ โดยจะประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้ลูกหนี้ต้องผิมนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ ศาลจะออกเป็น “คำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความ” หรือหากลูกหนี้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ก็จะนำไปสู่การถอนฟ้อง ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่บังคับคดี ลูกหนี้ยังสามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้ โดยเข้าไปที่ศาลหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี อย่างไรก็ตาม หากเรื่องดำเนินมาถึงจุดที่ศาลพิพากษาและมีการออกหมายบังคับคดีแล้ว ก็ยังมีสิทธิยื่นขอไกล่เกลี่ยได้ที่ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี” (โทร 1111 กด 79) ซึ่งเมื่อไกล่เกลี่ยสำเร็จ จะนำไปสู่การงดการขายทรัพย์สินทอดตลาด หรือถอนการยึดทรัพย์กรณีพิพากษาแล้ว

จะเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมได้เปิดโอกาสให้กับลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ไกล่เกลี่ยปัญหาร่วมกัน เพราะฉะนั้น หากเริ่มมีปัญหาด้านการเงิน อยากให้รีบเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน สามารถโทรสอบถามไปยังสถาบันการเงินที่ใช้บริการโดยตรง หรือหากต้องการคำปรึกษาและแจ้งเบาะแสภัยทางการเงิน ติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน แบงก์ชาติ โทร 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือ www.1213.or.th

สแกนเพื่อรับข่าวสารความรู้ทางการเงินและเตือนภัย
ทางการเงินผ่าน Line@ “มาFin.กัน - ข่าวการเงิน”



Scan QR Code

¹ บทความเรื่องสิทธิของลูกหนี้ในการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน เขียนโดย คุณชวรินทร์ ชื่นสุข และคุณเสมอใจ กิตติสุขภูกุล